



ที่ ศธ 04114 / ๐๑๘๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมือง จังหวัด.สมุทรปราการ 49000

๑๐ สิงหาคม 2558

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ และรับการติดตาม ตรวจสอบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (จำนวน 50 โรงเรียนตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือราชการที่อ้างถึง)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ที่ ศธ 04114 / ว 923

ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดประกอบการประชุม

จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขอเชิญท่านและ
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 7
กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดาชั้น 3 โรงแรมพลอยพาละสมุทรปราการ เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและรับการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา จากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในครั้งนี้ เกิดประสิทธิภาพ จึงขอ
ความร่วมมือท่านดำเนินการเตรียมความพร้อม และ นำสิ่งที่กำหนดให้ไปด้วยในวันประชุมดังรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมหนังสือนี้ คือ

- 1.การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของ สมศ.และดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนด
- 2.การคำนวณผลสอบ O-NET ตามเกณฑ์ สมศ.

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ โล่ห์คำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้ประสานงาน นางสาวภาภรณ์ กัลยารัตน์ 0846017855

รายละเอียดประกอบการประชุมสัมมนา ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 7 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 3 โรงแรมพลอยพาเลซ มุกดาหาร

คำชี้แจง

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีประเด็นที่ให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และนำไปด้วยในวันประชุม เพื่อประสิทธิภาพของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2 ประเด็น คือ

ประเด็น ที่ 1 : วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของสมศ.

ให้นำข้อเสนอแนะของ สมศ. ในโรงเรียนตนเอง มากำหนดเป็น โครงการ / กิจกรรม ที่จะนำไปสู่ การปฏิบัติที่ส่งผลต่อคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามขั้นตอน ดังนี้

1. จัดประชุมครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน พร้อมทั้งสำเนาเอกสาร หน้าทีระบุข้อเสนอแนะ ของ สมศ. ให้ทุกคนวิเคราะห์ หาจุดพัฒนาร่วมกัน หากโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับเล่มรายงาน สมศ. รอบสามให้ ใช้รายงานของ สมศ. รอบสอง
2. เลือกโครงการที่มีความสอดคล้องเพียง 1 โครงการ พร้อมทั้งสำเนาข้อเสนอแนะของสมศ. โดยทำ 2 ชุด มอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในวันประชุม และ ใช้ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม

ประเด็นที่ 2 : การคำนวณผลสอบ O - NET ตามเกณฑ์ สมศ.

ให้ดาวน์โหลดคะแนนสอบ O-NET -ของทุกชั้น ปีการศึกษา 2557 มาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และนำไปด้วยในวันประชุม